



THÔNG BÁO ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI CỦA ỦY BAN THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG SAN MATEO

Ủy Ban Thành Lập Cơ Quan Địa Phương San Mateo (San Mateo Local Agency Formation Commission), THEO ĐÓ BAN HÀNH THÔNG BÁO với nội dung phiên điều trần công khai dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 6:00 tối ngày 15 tháng Mười Một năm 2023. Cuộc họp này sẽ được tổ chức tại Phòng Hội Đồng Thành Phố của Thành Phố East Palo Alto, 2415 University Avenue East Palo Alto, CA 94303. Ngoài ra, người tham gia cũng có thể tham gia cuộc họp qua Zoom. Thông tin về cách tham gia cuộc họp này sẽ được đăng tải trên trang web của LAFCo San Mateo tại www.sanmateolafco.org.

Dưới đây là những nội dung được xem xét tại cuộc họp này:

Hồ Sơ LAFCo Số 22-09

Đề Xuất Của Thành Phố East Palo Alto

Đề xuất thiết lập Địa Hạt Vệ Sinh East Palo Alto (East Palo Alto Sanitary District, EPASD), một địa hạt đặc biệt độc lập, đóng vai trò là một địa hạt phụ của Thành Phố East Palo Alto (Thành Phố). EPASD cung cấp dịch vụ cống thoát nước cho khách hàng trong các khu vực của Thành Phố East Palo Alto và Thành Phố Menlo Park. Nếu đề xuất này được Ủy Ban LAFCo thông qua, Hội Đồng Thành Phố East Palo Alto sẽ trở thành hội đồng quản trị của EPASD. Việc thông qua đề xuất này sẽ không làm thay đổi khu vực cung cấp dịch vụ của EPASD hoặc dịch vụ cống thoát nước mà EPASD cung cấp cho khách hàng. Doanh thu do EPASD thu về sẽ không được gộp vào quỹ Tổng Quát của Thành Phố và chỉ được dùng để vận hành và bảo dưỡng hệ thống cống thoát nước.

Đề Nghị Thay Thế Của EPASD

Đề nghị thay thế của EPASD đề xuất 1) giữ nguyên cơ cấu quản trị của EPASD như một địa hạt độc lập tách biệt khỏi Thành Phố; 2) sửa đổi Phạm Vi Ảnh Hưởng (SOI) của EPASD cho phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ hiện tại; đồng thời 3) xóa lãnh thổ của Địa Hạt này khỏi SOI của Địa Hạt Vệ Sinh West Bay.

Lãnh Thổ Bị Ảnh Hưởng

Lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi những đề xuất này là toàn bộ khu vực cung cấp dịch vụ của EPASD, trong đó bao gồm các khu vực của Thành Phố East Palo Alto và Thành Phố Menlo Park.

ỦY VIÊN: ANN DRAPER, CHỦ TỊCH, CÔNG CHỨNG • KATI MARTIN, PHÓ CHỦ TỊCH, ĐỊA HẠT ĐẶC BIỆT • HARVEY RARBACK, THÀNH PHỐ • TYGARJAS BIGSTYCK, THÀNH PHỐ • WARREN SLOCUM, HẠT • RAY MUELLER, HẠT • VIRGINIA CHANG-KIRALY, ĐỊA HẠT ĐẶC BIỆT

NGƯỜI DỰ KHUYẾT: CHRIS MICKELSEN, ĐỊA HẠT ĐẶC BIỆT • ANN SCHNEIDER, THÀNH PHỐ • JAMES O'NEILL, CÔNG CHỨNG • NOELIA CORZO, HẠT

BAN NHÂN VIÊN: ROB BARTOLI, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH • SOFIA RECALDE, PHÂN TÍCH VIÊN QUẢN TRỊ • TIM FOX, CỐ VẤN PHÁP LÝ • ANGELA MONTES, THƯ KÝ

Quý vị có thể tham gia cuộc họp ngày 15 tháng Mười Một của Ủy Ban Thành Lập Cơ Quan Địa Phương qua Zoom hoặc trực tiếp tại Phòng Hội Đồng Thành Phố East Palo Alto. Thông tin về cách tham gia cuộc họp này sẽ được đăng tải trên trang web của LAFCo San Mateo tại www.lafco.smcgov.org.

Thông Tin/Liên Hệ: Các báo cáo và tệp đính kèm của ban nhân viên sẽ được đăng tải trên www.sanmateolafco.org trước ngày 8 tháng Mười Một. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Rob Bartoli, Giám Đốc Điều Hành theo số (650) 363-4224 hoặc qua rbartoli@smcgov.org

Ngày: 18 tháng Mười năm 2023

Rob Bartoli
Giám Đốc Điều Hành

ỦY VIÊN: ANN DRAPER, CHỦ TỊCH, CÔNG CHỨNG ▪ KATI MARTIN, PHÓ CHỦ TỊCH, ĐỊA HẠT ĐẶC BIỆT ▪ HARVEY RARBACK, THÀNH PHỐ ▪ TYGARJAS BIGSTYCK, THÀNH PHỐ ▪ WARREN SLOCUM, HẠT ▪ RAY MUELLER, HẠT ▪ VIRGINIA CHANG-KIRALY, ĐỊA HẠT ĐẶC BIỆT
NGƯỜI DỰ KHUYẾT: CHRIS MICKELSEN, ĐỊA HẠT ĐẶC BIỆT ▪ ANN SCHNEIDER, THÀNH PHỐ ▪ JAMES O'NEILL, CÔNG CHỨNG ▪ NOELIA CORZO, HẠT
BAN NHÂN VIÊN: ROB BARTOLI, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ▪ SOFIA RECALDE, PHÂN TÍCH VIÊN QUẢN TRỊ ▪ TIM FOX, CỔ VẤN PHÁP LÝ ▪ ANGELA MONTES, THU KÝ